

# อคส.ลุยเคลียร์สต็อก เผาทิ้งมันเส้น3.4หมื่นตัน

**ที่**ผ่านมารัฐบาลได้ระบายข้าวในสต็อกไปแล้ว 14 ครั้ง ปริมาณรวม 7 ล้านตัน จากทั้งหมด 18 ล้านตัน ทั้งข้าวขาว ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียวและปลายข้าว ในขณะที่กำลังเผชิญปัญหาคุณภาพและชนิดไม่ตรงตามที่ตั้งบัญชีไว้ ซึ่งข้าวส่วนใหญ่อยู่ในการดูแลขององค์การคลังสินค้า (อคส.)

**พล.ต.ต.ไกรบุญ ทรวดทรง** ประธานคณะกรรมการบริหารองค์การคลังสินค้า (บอร์ด อคส.) เปิดเผย“กรุงเทพธุรกิจ” ว่าขณะนี้ได้

ลงพื้นที่ไปดูคลังที่จ.ศรีสะเกษ หลังจากได้รับร้องเรียนจากเอกชนผู้ซื้อข้าวแจ้งว่าข้าวไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในใบโออาร์ ที่บันทึกว่าเป็นข้าวหอมมะลิ แต่เมื่อเข้าไปดูพบว่า เป็นเพียงข้าวขาว

เบื้องต้นตรวจสอบแล้วพบว่าข้าวคุณภาพเสื่อมกว่าที่ควรจะเป็น และข้าวผิดชนิดจริงตามที่ร้องเรียน หลังทำการฝากองข้าว ขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นการตรวจสอบซึ่งจะดำเนินการ 2 ทางคือ ตรวจสอบตามบัญชีจากโครงการรับจำนำว่าการรับมอบถูกต้อง

**อ่านต่อหน้า > 13**

**ต่อจากหน้า > 16**

**: อคส.**

## ● ปรานี หมีแปงวาริ

หรือไม่ จากนั้นตรวจตารางการดูแลรักษา สภาพซึ่งจะกำหนดเวลาและปริมาณการรมยาป้องกันมอดแมลง ว่าเป็นไปตามที่ระเบียบกำหนดไว้หรือไม่ วิธีการนี้จะทราบที่เจ้าหน้าที่ เจ้าของคลังและผู้เกี่ยวข้องที่ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้หรือไม่ ขณะที่แนวทางที่สองคือ การตรวจสอบสภาพโกดัง และพยานแวดล้อม ว่ามีร่องรอยการกัดแ่งหรือไม่ หากไม่มีร่องรอยก็ต้องไป

ตรวจสอบผู้ถือใบอนุญาตต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ถือใบอนุญาตเก็บข้าวของรัฐ ถ้าเป็นช่วงก่อนการตรวจสอบในชุดของ **ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล** ขณะดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ จะมีผู้ถือใบอนุญาต 4 คน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ อคส. ตัวแทนจากจังหวัด เซอร์เวเยอร์ และ เจ้าของคลัง

แต่หลังจากการตรวจสอบ จะเพิ่มเจ้าหน้าที่ทหารอีกหนึ่งกอง รวมเป็น 5 คน ซึ่งต้องดำเนินการตรวจสอบให้ชัดเจนว่าความเสียหายเกิดขึ้นจากจุดใด และพร้อมจะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกคน โดยจะส่งข้อมูลหลักฐานทั้งหมด ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหากพบเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็จะสั่งให้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ให้

ยึดทรัพย์สิน ในฐานความผิดฟอกเงินด้วย

**พล.ต.ต. ไกรบุญ** กล่าวอีกว่าล่าสุดได้รับแจ้งจากผู้ซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาลอีกว่า พบข้าวผิดชนิดที่ จ.ชัยนาท ปริมาณ 3.9 หมื่นตัน ซึ่งตามบัญชีระบุว่าเป็นข้าวเหนียวแต่เมื่อเข้าไปตรวจสอบโดยละเอียด พบว่าเป็นเพียงข้าวขาวซึ่งมีราคาต่ำกว่ามาก ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการส่งตัวอย่างให้ห้องทดลองตรวจสอบดีเอ็นเอ เพื่อยืนยันว่าเป็นข้าวผิดชนิดจริงเมื่อได้ข้อมูลครบก็จะดำเนินการในขั้นตอนเดียวกับที่ได้ทำกับจ.ศรีสะเกษ

“เจ้าของโกดังทำสัญญากับ อคส. จึงต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งผมจะต้องจัดการให้เรียบร้อย เพราะมีข้อมูลว่าโครงการรับจำนำจะมีบันทึกตอนรับข้าวเข้าคลังว่าเป็นข้าวชนิดใด ปีใด และปริมาณเท่าไร จากนั้นก็มาตรวจสอบว่าคุณภาพข้าวกับมาตรฐานที่กำหนดในเรื่องการรมยาสอดคล้องกับข้าวที่มีอยู่จริงในขณะนี้หรือไม่ สามารถไล่เบียดได้ทั้งหมด

แต่ที่น่าแปลกคือ กรณีบัญชีรับมอบบอกว่าข้าวหอมมะลิแต่พอเข้าไปตรวจ

สอบจริงเป็นข้าวขาวอันนี้เป็นไปไม่ได้ที่ข้าวจะเปลี่ยนชนิดกันไปเลย”

ส่วนบุคคลที่จะต้องรับผิดชอบโดยตรงทันทีคือ คู่สัญญาของอคส. ได้แก่ เจ้าของคลังสินค้า แต่ล่าสุดพบว่าคู่สัญญาปฏิเสธความรับผิดชอบโดยอ้างว่าได้ให้ช่างช่วงต่อไปกับอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่งได้ชี้แจงว่าการให้ช่างช่วงต่อไปกับอีกสิ่งผิดกฎหมายในฐานะคู่สัญญากับรัฐ ทำให้เจ้าของคลังนั้นต้องมีความผิด 2 ส่วนคือ

ไม่ดูแลสินค้าที่ได้ฝากเก็บไว้ให้สมบูรณ์เหมาะสม และนำสัญญาของรัฐไปให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ขณะที่ความผิดอื่นๆ หากพบความเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ขององค์การคลังสินค้าก็จะดำเนินการเอาผิดต่อไป แต่เบื้องต้นต้องการหาผู้รับผิดชอบความเสียหายให้เสร็จสิ้นเพื่อให้เอกชนที่เป็นผู้ชนะประมูลข้าวรัฐสามารถรับมอบข้าวได้ ซึ่งจะทำให้แผนระบายข้าวเป็นไปตามที่ตั้งไว้

อย่างไรก็ตาม ในขั้นการดำเนินการที่ผ่านมา มีเรื่องร้องเรียนจำนวนมากในฐานความผิดเดียวกันนี้ อคส.ได้เข้าไปเจรจาและสามารถหาข้อสรุปโดยเจ้าของคลังยินดีรับผิดชอบความเสียหายและชำระเงินส่วนต่างให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ คลัง จ.นครสวรรค์ เชียงราย กำแพงเพชร รวมมูลค่า 584 ล้านบาท โดยเจ้าของคลัง เป็นผู้ชำระมูลค่าส่วนต่างของชนิดและคุณภาพข้าวที่ไม่ตรงตามบัญชีให้กับรัฐ ขณะที่ผู้ซื้อข้าวจะชำระค่าข้าวตามสภาพข้าวจริง ซึ่งข้าวส่วนใหญ่มาจากโครงการรับจำนำปี 2551/52

ส่วนสินค้าเกษตรอื่นที่อคส.ดูแลอยู่ ได้แก่ มันเส้นจากโครงการ 55/56 ใน 13 จังหวัด จำนวน 35 ราย คงเหลือ 2.5 แสนตัน โครงการ 54/55 ใน 8 จังหวัด จำนวน 14 ราย คงเหลือ 9.9 หมื่นตัน โครงการ 51/52 ใน 6 จังหวัด จำนวน 12 ราย คงเหลือ 3.4 หมื่นตัน เบื้องต้นพบว่าส่วนใหญ่มีสภาพเสื่อมมาก จนไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามการประเมินของกรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ และผู้แทนกระทรวงพลังงาน

จึงมีแผนจะเสนอให้ นางอภิรตี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ พิจารณาเผาทิ้ง เพราะแม้จะสามารถนำไปทำเป็นพลังงานได้ แต่ต้องระมัดระวังเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยล่าสุดยังไม่มีการรับรองการนำ

มันเส้นไปผลิตเป็นพลังงาน โดยปราศจาก  
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

โดยการเผาทำลายจะใช้รูปแบบเดียวกัน  
การทำลายยาเสพติด ซึ่งมีระบบการควบคุม  
สารพิษจากการเผาได้เบ็ดเสร็จ หากได้รับ  
ความเห็นชอบจะนำร่องเผาทำลายมันเส้นจาก  
โครงการปี 2551/52 ปริมาณ 3.4 หมื่นตันก่อน  
เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ปัจจุบันรัฐต้องเสียค่าเก็บ  
สต็อกมันเส้นรวม เดือนละ 11 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากคิดจากราคามันเส้นใน  
ปี 2555 ที่จะเผาทั้ง 3.4 หมื่นตัน จะเป็น  
มูลค่าประมาณ 200 ล้านบาท

พล.ต.ต. ไกรบุญ กล่าวว่า อคส.มีแผนจะ  
ไปตรวจสต็อกข้าวโพดที่ จ.ตาก เพื่อประเมิน  
สภาพสินค้าก่อนกำหนดแผนดำเนินการต่อไป  
เพื่อไม่ให้เหลือสินค้าเกษตรที่มีมูลค่าต่ำแต่  
รัฐต้องชำระค่าดูแลรักษาในมูลค่าสูง

ส่วนการดูแลราคาปาล์มน้ำมันขณะนี้  
แผนจะเข้าไปหารือกับโรงสกัดเพื่อกำหนด  
วิธีการดำเนินการรับซื้อผลปาล์มในราคาที่รัฐ  
กำหนด กก.ละ 4.60 บาท (เปอร์เซ็นต์น้ำมัน  
17%) หากสถานการณ์ราคาคงต่ำในช่วงฤดูฝน  
ที่ทำให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ซึ่งเป็น  
ไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายปาล์ม  
น้ำมันแห่งชาติที่ได้กรอบไว้สำหรับการรับซื้อ  
ปริมาณ ๖ แสนตันในราคาที่กำหนด